



# Người thân nhận chăm sóc trẻ

## 1) Tìm người thân để nhờ cậy

Ngay lập tức nói chuyện với bạn bè và người thân mà bạn tin tưởng trong việc nhờ cậy họ chăm sóc con bạn. Tiếp tục làm điều này cho đến khi bạn tìm thấy ai đó phù hợp. Đưa con bạn ra khỏi nơi chăm sóc thay thế là điều cần thiết để tránh việc chấm dứt quyền của cha mẹ và tăng cường thăm nom trẻ nếu những người thân của bạn được chấp thuận trở thành người giám sát.

## 2) Ổn định chỗ ở cho trẻ càng sớm càng tốt

Cách nhanh nhất để đưa con ra khỏi nơi chăm sóc thay thế là có người thân với xuất thân từ một hộ gia đình mà không có người lớn nào có lịch sử bị bắt giữ, kết án, lạm dụng nặng hoặc bỏ mặc trẻ em để đứng ra nhận việc chăm sóc trẻ. Họ sẽ cần phải vượt qua một cuộc kiểm tra nhanh ngôi nhà. Với hầu hết các bản án, người thân của bạn thường có thể được chấp thuận để cho trẻ đến ở, nhưng việc này sẽ mất nhiều thời gian hơn. Người thân ở ngoài tiểu bang sẽ mất nhiều thời gian nhất.

## 3) Kiên trì

Người thân của bạn cần: gửi email ngay cho nhân viên xã hội và tiếp tục gửi email/gọi điện cho đến khi họ trả lời; nếu không, hãy gửi email cho người giám sát. Ghi lại tất cả các nỗ lực liên lạc và ghi chép những gì bên Dịch vụ Xã hội đã nói. Người thân của bạn nên đến tòa để nói với thẩm phán rằng họ đang yêu cầu sắp xếp để chăm sóc đứa trẻ và gặp luật sư của cha mẹ đứa trẻ mà họ đang hỗ trợ và luật sư của đứa trẻ để yêu cầu giúp đỡ, ví dụ như nêu vấn đề tại tòa hoặc nộp đơn kiến nghị hỗ trợ.

## 4) Đừng để hết thời gian

Sau khi dịch vụ liên quan tới việc đoàn tụ với trẻ chấm dứt, con bạn gần như chắc chắn sẽ được nhận làm con nuôi nếu chúng sống trong cơ sở chăm sóc thay thế thay vì ở nhà người thân. Tại thời điểm này, người thân vẫn có thể cố gắng nhận nuôi trẻ, nhưng điều này khá khó khăn, thường phải nộp đơn để yêu cầu một phiên tòa về vấn đề này.

## 5) Chấp thuận Gia đình Nguồn Lực (RFA)

Người thân trở thành người chăm sóc khẩn cấp vẫn phải hoàn thành tất cả các giấy tờ, kiểm tra lý lịch, hướng dẫn, lớp học, phỏng vấn và kiểm tra nhà để trở thành một gia đình được chấp thuận. Tin mừng là người thân đủ điều kiện nhận được tài trợ trước khi hoàn tất đầy đủ quy trình chấp thuận, số tiền là khoảng \$1.000/tháng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, thẩm phán có thể ra lệnh để người thân chăm sóc, ngay cả khi Dịch vụ Xã hội đang trì hoãn việc chấp thuận.

### Link về Tài nguyên

[Hướng dẫn về SB 354.docx](#)  
[Hiểu về Người thân nhận chăm sóc](#)  
[Thông tin cho Người thân](#)